

Số: /BC-UBND

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả sắp xếp các tổ chức bên trong sở
theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thực hiện Công văn số 3733/BNV-TCBC ngày 05 tháng 08 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP¹, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Công văn số 502/UBND-TCD-NC ngày 14 tháng 10 năm 2020; theo đó, chỉ đạo các sở và cơ quan ngang sở (*sau đây gọi chung là sở*) khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bên trong theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát, ban hành quy định số lượng cấp phó của các sở.

II. KẾT QUẢ SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ TẠI CÁC SỞ

1. Về sắp xếp các phòng chuyên môn nghiệp vụ, văn phòng, chi cục thuộc sở, phòng thuộc chi cục:

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các sở, ngày 30 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Công văn số 219/UBND-TCD-NC về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy và số lượng cấp phó các phòng và tương đương của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh. Theo đó, các sở đã xây dựng, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong; qua đó, đã sắp xếp **giảm 08 phòng và tương đương, chuyển 03 chi cục thành phòng thuộc sở**. Cụ thể:

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Sáp nhập Phòng Kế hoạch - Tài chính vào Văn phòng Sở (giảm 01 phòng).

+ Sở Nội vụ: thành lập Phòng Tổng hợp và Quản lý Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Sở với Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ (giảm 01 phòng).

¹ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Sở Tư pháp: Thành lập Phòng Hành chính Tư pháp và Bộ trợ Tư pháp trên cơ sở hợp nhất Phòng Hành chính Tư pháp với Phòng Bộ trợ Tư pháp (giảm 01 phòng).

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Thành lập Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học trên cơ sở hợp nhất Phòng Giáo dục Mầm non với Phòng Giáo dục Tiểu học (giảm 01 phòng).

+ Sở Tài chính: Sáp nhập Phòng Tin học và Thống kê vào Văn phòng Sở (giảm 01 phòng).

+ Sở Ngoại vụ: Thành lập Phòng Nghiệp vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài với Phòng Quản lý biên giới và Hợp tác quốc tế (giảm 01 phòng).

+ Sở Giao thông vận tải: Giải thể Phòng Pháp chế - An toàn (giảm 01 phòng).

+ Sở Xây dựng: Tổ chức lại Chi cục Giám định Xây dựng thành Phòng Giám định xây dựng; thành lập Phòng Kiến trúc quy hoạch và Hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở hợp nhất Phòng Quy hoạch - kiến trúc với Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật (giảm 01 phòng, chuyển 01 chi cục thành phòng).

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức lại Chi cục Quản lý đất đai thành Phòng Quản lý đất đai; Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Quản lý môi trường (chuyển 02 chi cục thành 02 phòng).

+ Đối với các Sở còn lại đảm bảo theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, nên giữ ổn định.

2. Về bố trí số lượng cấp phó các sở:

Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân Tỉnh dự kiến số lượng cấp phó của các sở, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi ban hành quyết định giao số lượng cấp phó của các sở. Theo đó, giao số lượng cấp phó các sở là 52 cấp phó, dự phòng 02 cấp phó theo Quyết định số 126/QĐ-UBND-TCCB² ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (đảm bảo số lượng theo quy định).

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Thuận lợi

Các sở đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ đến nay đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo chặt chẽ, ít xáo trộn và đúng quy định.

2. Khó khăn, hạn chế

- Hiện nay, một số bộ, ngành Trung ương chưa ban hành các Thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan chuyên môn

² Hiện đang thực hiện trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy định số lượng cấp phó theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Nội vụ để thay thế văn bản này.

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; nên một số sở chưa tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

IV. KIẾN NGHỊ

Kiến nghị bộ, ngành Trung ương sớm ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, để địa phương làm căn cứ ban hành mới quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp kính gửi Bộ Nội vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Vụ Tổ chức biên chế - BNV;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, NC/TCD-NC(V).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Thiện Nghĩa